

แผนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา  
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ปีการศึกษา 2555

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
พ.ศ. 2555

แผนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	คุณลักษณะด้านคุณธรรม โครงการสัมมนาภาคสนาม การบริหาร กระบวนการจัดการข้อมูลโดย ชุมชน เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับทราบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ผลโดยชุมชน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการหาข้อสรุปแนวทางใน การบริหารจัดการของหน่วยงาน	ปีการศึกษา 2555	13,000 บาท	สาขาการบริหารเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น
2.	คุณลักษณะด้านความรู้ โครงการเสวนาด้านยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการน้ำพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ร่วมกัน ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการหาแนวทาง และวิธีบริหารจัดการ	ปีการศึกษา 2555	10,000 บาท	สาขาการบริหารเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น
	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านระบบการ บริหารงานและการจัดการด้านพลศึกษา	1. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา ระบบการบริหารงานของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	ปีการศึกษา 2555	30,000 บาท	สาขาพลศึกษา
3.	คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา โครงการฝึกอบรมและสัมมนา การบริหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลเขาทอง อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการพัฒนา ท้องถิ่น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน	ปีการศึกษา 2555	9,430 บาท	สาขาการบริหารเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการศึกษา	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงานและนำมาปรับใช้กับการเรียนและการทำงานของตนเอง	ปีการศึกษา 2555	105,000 บาท	สาขาการบริหารการศึกษา
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านการบริหารการศึกษา	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาระบบการบริหารงานต่างๆ ของโรงเรียน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประสบการณ์ตรง	ปีการศึกษา 2555	106,000 บาท	สาขาการบริหารการศึกษา
5.	คุณลักษณะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำผลงานวิชาการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	ปีการศึกษา 2555	78,460 บาท	สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย